



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวอุไรวรรณ บรรจงปรุ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๙๐)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๙๐)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๒	นางสาวหทัยกาญจน์ ศรไชย	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๘๕)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๘๕)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๓	นางสาวสินิตา คงไทย	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๔๐)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๔๐)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชารักษ์ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายสุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวสินิตา คงไทย

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๔๐)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๖ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๒๙ ก.ค. ๒๕๕๘)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับ ๔ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๔ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๙ ก.ค. ๒๕๕๘)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๖ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๒๙ ก.ค. ๒๕๕๘)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๑๑๑๒๐๕๖๐๔</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๖</p>
<p>๓. อื่น ๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวสินิทา คงไทย

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๔๐)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๓ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัด ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษา ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ ๑๘ ปี สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย สถานภาพโสด อาชีพนักเรียน แพทย์นัดมาเจาะเลือดเพื่อติดตามอาการ ผู้ป่วยให้ประวัติมีไข้มา ๕ วัน ผู้ป่วยมีอาการอ่อนเพลีย ริมฝีปากแห้ง แพทย์ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำและเจาะเลือดที่ห้องสังเกตอาการ แรกรับผู้ป่วยที่ห้องสังเกตอาการ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๙.๕๐ น. ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี มีไข้ หนาวสั่น มีจุดเลือดออกที่แขน-ขา เบื่ออาหาร ไม่มีคลื่นไส้หรืออาเจียน มีอาการอ่อนเพลีย ริมฝีปากแห้ง วัดสัญญาณชีพแรกรับ อุณหภูมิร่างกาย ๔๐.๖ องศาเซลเซียส ความดันโลหิต ๑๒๑/๘๒ มิลลิเมตรปรอท อัตราการเต้นของหัวใจ ๙๖ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๒ ครั้งต่อนาที แพทย์ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำเป็น ๕%D/NSS ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร หยดเข้าทางหลอดเลือดดำ ในอัตรา ๑๒๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการได้แก่ ผลการตรวจโลหิตวิทยา พบว่า Hct ๓๘.๓% (ค่าปกติ ๔๑-๕๑%) Platelet ๔๓ THSD/Cumm (ค่าปกติ ๑๕๐-๔๐๐ THSD/Cumm) WBC ๒.๖๓ THSD/Cumm (ค่าปกติ ๔-๑๑ THSD/Cumm) Band ๖% (ค่าปกติไม่พบ) Platelet Smear decrease แพทย์วินิจฉัยว่าผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก มีความจำเป็น ต้องรับการรักษาและดูแลในห้องสังเกตอาการ ขณะรักษาตัวในห้องสังเกตอาการ ได้ให้การพยาบาล วัดสัญญาณชีพ ทุก ๒ - ๔ ชั่วโมง ดูแลติดตามและบันทึกการเปลี่ยนแปลง ให้ความรู้เรื่องโรค ประคับประคองจิตใจ ให้การพยาบาลตามระยะของโรค ได้แก่ ดูแลเช็ดตัวลดไข้เมื่ออุณหภูมิร่างกายมากกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ดูแลให้รับประทานยาพาราเซตามอล เมื่อมีไข้สูงอุณหภูมิร่างกายมากกว่า ๓๙.๐ องศาเซลเซียส งดให้ยาลดไข้ชนิดอื่นๆ เช่นแอสไพริน งดฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ ดูแลแนะนำให้รับประทานอาหารอ่อน ย่อยง่าย งดอาหารที่มีสีน้ำตาล-แดง แนะนำดื่มนมหรือน้ำผลไม้ หรือน้ำเกลือแร่ สังเกตอาการผิดปกติที่อาจจะเกิดกับผู้ป่วย เช่น อาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน มีจุดจ้ำเลือดออกตามร่างกาย เหงื่อออกหรือตัวเย็น ติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ผลการตรวจโลหิตวิทยา ติดตามวัดสัญญาณชีพ ทุก ๒ - ๔ ชั่วโมง ขณะนอนรักษาตัวในห้องสังเกตอาการ ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ไม่มีจุดเลือดออกตามร่างกาย ไม่มีอาการปวดท้อง ไม่มีอาการคลื่นไส้หรืออาเจียน

ผลการตรวจโลหิตวิทยา วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๖.๐๐ น. พบว่า Hct ๓๙.๓ % (ค่าปกติ ๔๑-๕๑%) Platelet ๑๓๔ THSD/Cumm (ค่าปกติ ๑๕๐-๔๐๐ THSD/Cumm) WBC ๖.๔๑ THSD/Cumm (ค่าปกติ ๔-๑๑ THSD/Cumm) Band ไม่พบ (ค่าปกติไม่พบ) อุณหภูมิร่างกาย ๓๗ องศาเซลเซียส ความดันโลหิต ๑๓๒/๘๐ มิลลิเมตรปรอท อัตราการเต้นของหัวใจ ๙๐ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที แพทย์อนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ รวมระยะเวลาในการรักษาตัวในโรงพยาบาล ๓ วัน ก่อนกลับบ้าน ได้ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวเมื่อกลับไปอยู่บ้าน การสังเกตอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น ผู้ป่วยสามารถบอกวิธีปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยได้รับการประเมินสภาพอย่างถูกต้องรวดเร็ว
๒. ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายต่อชีวิต
๓. ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินของโรค อาการ อาการแสดง การดูแลรักษา และการปฏิบัติตัว

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ เอกสารเผยแพร่ความรู้การดูแลตนเองในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง
๒. เพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับอาการผิดปกติที่เกิดขึ้น
๓. เพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูง
๔. เพื่อลดค่าใช้จ่าย ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. เป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ให้สามารถควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
๒. เป็นแนวทางให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตัวเองได้
๓. เป็นแนวทางให้ทีมสุขภาพ สามารถนำไปใช้ดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
๔. ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง